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เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  6  
ทาน  สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ
ตอไป 
 

ประธานสภาฯ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม  วันนี้เปนการ
ประชุมสภา สามัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2565  กระผมนายสุวิทย  ทองชนะ  
ประธานสภาฯ ขอเปดการประชุมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  ตามท่ีไดมีมติท่ีประชุมสภา
ครั้งแรก เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 กําหนดใหมีการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2565  ระหวางวันท่ี 4 – 18 มกราคม 2565  และได
อานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2565  ตอท่ีประชุม และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายสุวิทย  ทองชนะ กลาวทักทายสมาชิกสภา และคณะบริหารชุดใหม 
ประธานสภาฯ              

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  สําหรับเรื่องรับรอง   
เลขานุการสภาฯ  รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมายังไมมีนะคะ เนื่องจากครั้งนี้เปนการประชุมครั้งแรก 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถาม 
   -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องดวน 
   4.1 การแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญคณะบริหาร ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายโชติ  มลยงค เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.บางสัก กระผมนายโชติ  มลยงค  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามท่ีมีการ 

เลือกตั้ง เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผานมา และไดมีประกาศผลการ
เลือกตั้งเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 กระผมนายโชติ  มลยงค  ไดรับเลือกใหเปน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสักในครั้งนี้ กระผมขอแถลงนโยบายการ
บริหารงานตอท่ีประชุมสภาฯ ดังนี้ครับ 
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คําแถลงนโยบาย 
ของ 

นายโชต ิ มลยงค 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 

วันศุกรท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2565 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 

   เรียน  ทานประธานสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
 ตามท่ีไดมีการเลือกต้ัง นายก และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
บางสัก เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งข้ึนเปนท่ีเรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 
2564  กระผม นายโชติ มลยงค ไดรับความไววางใจจากพ่ีนองประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  เลือกมาใหดํารงตําแหนง นายกองคการ
บริหารสวนตําบลบางสัก ในครั้งนี้ ผมขอยืนยันถึงความตั้งใจจริง ท่ีจะมาชวยกัน
พัฒนาตําบลบางสัก ใหมีความเจริญกาวหนา เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน  ดวยความพรอมและจะขอทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด ดวยความซ่ือสัตย สุจริต และ
เพ่ือประโยชนของพ่ีนองประชาชนชาวตําบลบางสัก 

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 58/5 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 บัญญัติวา
กอนนายกองคการบริหารสวนตําบล เขารับหนาท่ี ใหประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ 
ภายในสามสิบวัน นับแตวันประกาศผลเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบล 

กระผม ขออนุญาตตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก แถลงนโยบายการบริหารงานตามลําดับ ดังนี้ 

 1.นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
- ดําเนินการกอสรางปรับปรุงถนนในหมูบานตําบล เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชนท่ีไดสัญจรไป – มา และเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ขนสงสินคาการเกษตร 

                                     - ดําเนินการกอสราง ปรับปรุงระบบ น้ําประปาใหเพียงพอท่ัวถึงและ                  
                               พรอมใชงาน 
               - จัดใหมีไฟฟาสองสวางริมทางใหท่ัวถึง ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสองสวาง      
                               ริมทางให พรอมใชงานได      
                                         - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา กอสราง ปรับปรุงทาเทียบ  
                               เรือควนตุงกูจากสวนราชการ 
                                         - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากอสรางทาเรือทากะหยง   
                               จากสวนราชการ  
                                       - ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการขยายเขตไฟฟาใหท่ัวถึง 
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2. นโยบายดานคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
    - สงเสริมสนับสนุนและปองกัน การเฝาระวังโรคติดตอ ภายในหมูบานตําบล 
    - สงเสริมและสนับสนุนงานของ อสม. ใหมีคุณภาพในการเฝาระวัโรคติดตอ   
                               เพ่ือใหการชวยเหลือประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    - สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
    - สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง โรงเรียนผูสูงอายุ 
        - ประสานสนับสนุนใหผูดอยโอกาส  ผูพิการ   ผูยากไร ไดรับความ 

ชวยเหลืออยางท่ัวถึง 
        - ติดตั้งกลองวงจรปด ตามจุดเลี่ยงในพ้ืนท่ีตําบลบางสัก 
    - สงเสริมการเลนกีฬา ใหกับเด็กเยาวชนและประชาชน ในหมูบาน ตําบล  
    - ติดตั้งปรับปรุงเสียงตามสาย ใหท่ัวถึงพรอมใชงานเพ่ือใหประชาชนไดรับ    
                               รูขอมูลขาวสาร 
    - จัดหาครุภัณฑ ในการปองกันบรรเทาสาธารณะภัยและระงับอัคคีภัย 
    - สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม อปพร.   
    - จัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชวัสดุอุปกรณหนวยแพทยฉุกเฉิน อบต. บางสัก 
    ใหเพียงพอ                 

3.นโยบายดานเศรษฐกิจ 
    - สงเสริมสนับสนุน เงินทุนหมุนเวียนใหแก  กลุมอาชีพ 

 - สงเสริมการผลิตสินคาในหมูบานและสินคาท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน
เพ่ือใหมีการ สรางงาน สรางเงิน สรางรายไดในหมูบาน   
4. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

    - ปรับปรุงภูมิทัศน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหนาอยู 
    - จัดหาเครื่องเลนพัฒนาการเด็กใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    - จัดหาสื่อการเรียน การสอน  วัสดุและอุปกรณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                                ใหเพียงพอ 

- สงเสริม อนุรักษ ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรม อันดีงาม
ของศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม 

    - สงเสริมสนับสนุนงานกิจกรรมของทุกศาสนาอยางเทาเทียมและเสมอภาค 
5. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนโดยการสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

    - ปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีทองเท่ียวในตําบล วังตะเคียน ตนไมใหญมัน 
ชางถํ้าเขาตีนแรด อางเก็บน้ําบานปาแก อางเก็บน้ําบานทุงคายสงเสริมใหมีการ
อนุรักษลําคลองตนน้ํา 

    - สนับสนุนกิจกรรมปลูกปาชายเลน 
    - สงเสริมการมีสวนรวมของเด็กเยาวชนและประชาชนในการคัดแยก   
    กําจัดขยะมูลฝอย และดูแลรักษาความสะอาด  
    - จัดหาครุภัณฑ  จัดการขยะมูลฝอย 
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6. ดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
- พัฒนาองคกร บุคลากร เครื่องมือ  เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใหมี

ประสิทธิภาพ 
- พัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ  และทักษะ เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงาน ได  อยางมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพใหบริการแกประชาชน  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหประชาชนท่ีมารับบริการไดรับความสะดวก 
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาตําบล 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ของ อบต. นโยบายดังกลาว            

จะใชเปนแนวทาง การบริหารพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ตลอด
ระยะเวลา4 ป นับตั้งแตบัดนี้ 

ในโอกาสนี้กระผมขอขอบพระคุณทานประธานสภาและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลบางสัก ทุกทานท่ีไดใหโอกาสกระผม แถลงนโนบาย กอน
เขาปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนทางการ  กระผมขอถือโอกาสนี้แจงไปยังสมาชิกสภาทุก
ทาน หากทานมีความ ประสงคท่ีเสนอแนะ ขอคิดเห็นประการใด หรือตองการให
กระผมไดดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือตองการนําเสนอปญหาความเดือดรอน 
หรือความตองการ ของประชาชน ใหทานแจง กระผมหรือคณะผูบริหาร ซ่ึง
ประกอบดวย รอง นายก 2 ทาน หรือ เลขานุการฯ  เพ่ือจะไดนําขอเสนอแนะ 
ปญหาความเดือดรอน และความตองการของประชาชน มาแกไข และตอบเสนอ
ใหกับพ่ีนองประชาชนตอไป กระผมขอจบการแถลง นโยบายเพียงแคนี้ 
ขอบคุณครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณคณะบริหารท่ีแถลงนโยบายตอสภาแหงนี้  นโยบายมีอยูดวยกัน 
ประธานสภาฯ  6 ดาน นะครับ  

  1.นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. นโยบายดานคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
3.นโยบายดานเศรษฐกิจ 
4. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
5. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. ดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

ขอบคุณคณะบริหารอีกครั้งนะครับ ท่ีอาสาเขามาตรงนี้ ขอบคุณแทนพ่ีนองชาว
ตําบลบางสัก   
 

4.2 การคัดเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญคณะบริหาร ครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายโชติ  มลยงค เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.บางสัก กระผมนายโชติ  มลยงค  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  สําหรับระเบียบ 

วาระท่ี 4.2 การคัดเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ขอใหเลขานุการ
สภาไดชี้แจงนะครับ 
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นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภา อบต.บางสัก  เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เปนการประชุมครั้งแรก และใน 

การประชุมครั้งตอไป ตองมีการรับรองรายงานการประชุม ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเ พ่ิมเติม               
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ขอ 105 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน       
ก็ขอใหท่ีประชุมไดคัดเลือกคะ  
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ตามท่ีทานปลัดไดนําเรียน การเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  ใหสมาชิกเปนผูเสนอนะครับ 1 ทาน เสนอได 1 คน พรอมผูรับรอง 2 คน ครับ 
   ขอเชิญทานนรินทร ครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
ส.อบต.ม.5  นายนรินทร  เองฉวน  ส.อบต.ม.5 ขอเสนอ นายจรูญ  บุญศิริ 
 

นายประมวล  ทองนวล รับรอง 
ส.อบต.ม.6 
 

นางสาวมาลี  หลําหลง รับรอง 
ส.อบต.ม.4 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญทานจรูญ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม  
ประธานสภาฯ  นายจรูญ  บุญศิริ  ส.อบต.ม.3 ขอเสนอ นายนรินทร  เองฉวน ครับ 
 

นางสาวมาลี  หลําหลง รับรอง 
ส.อบต.ม.4 
 

นายประมวล  ทองนวล รับรอง 
ส.อบต.ม.6 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญทานประมวล ทองนวล ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประมวล ทองนวล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
ส.อบต.ม.6  นายประมวล ทองนวล  ส.อบต.ม.6 ขอเสนอ นางสาวมาลี หลําหลง ครบั 
 

นายนรินทร  เองฉวน รับรอง 
ส.อบต.ม.5 
 

นายจรูญ  บุญศิริ รับรอง 
ส.อบต.ม. 
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นายสุวิทย  ทองชนะ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ ไมมีนะครับ  
ประธานสภาฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

1. นายจรูญ  บุญศิริ 
2. นายนรินท  เองฉวน 
3. นางสาวมาลี  หลําหลง 

 

มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญนะครับ  ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม 
เลขานุการสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี เลขานุการสภาฯ ขอแจงประสานกับสมาชิกใน

การขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก ใหสมาชิกเขียนคําขอมีบัตรและเตรียมรูปถาย
สําหรับติดบัตรและทําบอรดโครงสรางองคกร  

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ ขอเชิญทานนรินทร ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายนรินทร  เองฉวน เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม 
ส.อบต.ม.5 ทุกทานกระผมนายนรินทร  เองฉวน  ส.อบต.ม.5 เรื่องทาเรือ ซ่ึงเราไดตอสูกันมา

เรื่องเสนทาง กระผมเองก็ไดไปคุยกับเจาของท่ีในพ้ืนท่ีหมูท่ี 5  ทานไดอุทิศใหแลว 
ขอใหชวยดูแลติดตามเรื่องการทําถนนสายทาโตะหมังไปทาเรือดวยครับ เพราะมี
ประชาชนใชเสนทางจํานวนมากครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานนรินทร นะครับ เสนทางทาเรือทาโตะแหม ขอเชิญทานจรูญครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม 
ส.อบต.ม.3 ทุกทาน กระผมนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.3 ขอเสนอโครงสรางพ้ืนฐาน ขอทํา

สะพานทาเทียบเรือท่ีชาวประมงใชอยู  ท่ีใชอยูเปนของเอกชน วันไหนเขาไมให
ผาน ประชาชนตรงนั้นจะเดือดรอน และไดเสนอ อบจ.ไวเบื้องตนแลว ฝากทาน
นายกชวยประสานงานตอใหดวยครับ และไดขออนุญาตปาชายเลนมาแลว ขอให
กองชางไดลงตรวจสอบดวยครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานจรูญ ครับ ของพ้ืนท่ีหมูท่ี 3 เรื่องสะพานทาเทียบเรือ ขอเชิญคณะ 
ประธานสภาฯ  บริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.บางสัก กระผมนายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ไดรับมอบหมายจากทาน

นายก ท่ีทานสมาชิกหมูท่ี 5 ไดเสนอมา เรื่องทาเรือทาโตะหมัง พ้ืนท่ีตรงจุดนั้นเปน
พ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิ์ อีกชวงหนึ่งอยูในเขตหามลาฯ ตอนนั้นเรายังไมไดขอ 
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 อนุญาต หากจะดําเนินการเราตองขออนุญาตใหชัดเจนกอน หากมีการขอใชพ้ืนท่ี
ใหถูกตองแลวเราสามารถดําเนินการได  ของหมูท่ี 3 ทานจรูญ บุญศิริ  สะพานทา
เทียบเรือหมูท่ี 3 หากมีหนังสือท่ีขออนุญาตใชพ้ืนท่ีจากปาชายเลนแลว ก็ขอ
เอกสารนี้ดวยครับ เราจะเอาเขาไวในแผน เราตองจัดทําแผนเสนอตอ
คณะกรรมการจังหวัดอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ของหมูท่ี 5 อยูในเขตหามลาฯ  ของหมูท่ี 3 หนังสือรับรองขอใชพ้ืนท่ี  
ประธานสภาฯ  ขอใหเอาเอกสารมาใหดวยนะครับ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม 
เลขานุการสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี เลขานุการสภาฯ  สําหรับทาเรือ ม.3 เบื้องตน

กองชางไดเขาไปตรวจสอบแลว ไดทําหนังสือไป อบจ.ใหทางนี้ทําหนังสือติดตาม
โครงการตอไปคะ  ทาง อบต.ทําหนังสือประสานให อบจ.เขาแผน  ของหมูท่ี 5 
โครงการปรับปรุงแผนไปยังทาเรือทาโตะแหม เขตปาตองทําเรื่องขออนุญาตใช
พ้ืนท่ีเขตปา ของหมูท่ี 3 จะใหกองชางลงสํารวจตอไป 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ  ขอเชิญทานพิเชษฐ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม 
ส.อบต.ม.2 ทุกทาน กระผมนายพิเชษฐ อัตกลับ ส.อบต.ม.2 ขอแจงเรื่องหลุมบอ ซอยบาน

นายเสม ขอฝากแคนี้นะครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานพิเชษฐ ครับ ทางนี้เราไดคุยกับทานรองประทีปไปแลว ติดตอประสาน 
ประธานสภาฯ งานเครื่องจักรกลมา ขอเชิญรองประทีป ครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.บางสัก กระผมนายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก เรื่องหลุมบอตอนนั้นเรา

ไดดําเนินการมาแลว แตมาหยุดอยูชวงท่ีหมดวาระลง จะใหเจาหนาท่ีประสานไป
ยัง อบจ.เพ่ือขอเครื่องจักรเขามาดําเนินการ ตอนนี้ทุกหมูเปนหลุมบอเยอะครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีป ครับ วันกอนทานรองไดประสานไวกอนแลว หลังจากนี้ 
ประธานสภาฯ ก็จะไดดําเนินการตอไปครับ ขอเชิญมาลี ครับ 
 

นางสาวมาลี  หลําหลง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม 
ส.อบต.ม.4 ทุกทาน ดิฉันนางสาวมาลี  หลําหลง ส.อบต.ม.4 ขอแจงเรื่อง น้ําประปามัสยิด

กลางบานมีหินปูน หลายปแลว ตองการใหลางประปาหอถังคะ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณคุณมาลีคะ ขอเชิญทานรองสวาสดิ์ สะหมาด ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.บางสัก กระผมนายสวาสดิ์ สะหมาด รองนายก อบต.บางสัก ประปาตัวนั้นเราทํามาจาก

หินปูน มันเปนน้ําเค็มใชไมได น้ําท่ีออกมาจากเครื่องไมมี สมาชิกบอกวาเปนสีฝุน  
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ผมคุยกับทานปลัดแลว ขอใหเปลี่ยนทราย ตัวกรอง เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว กลาว
สวัสดีปใหม ยินดีกับสมาชิกทุกทาน กระผมเองก็จะทําหนาใหดีท่ีสุด 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองสวาสดิ์  นะครับ ขอบคุณท่ีชวยกันดูแลทุกคนมาเปนตัวแทนของ 
ประธานสภาฯ ชาวบาน ทานนายกมีอะไรจะพูดคุยกับสมาชิกหรือไมครับ หากไมมีกระผมขอปด

การประชุมนะครับ 
 

ปดประชุมเวลา  11.05 น. 
 

ลงชื่อ    วิไล  เก้ือมณี        ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาววิไล  เก้ือมณี)     

        เลขานุการสภา อบต.บางสัก 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แลว (พิมพ)  ถูกตองแลว 
 
 

          ลงชื่อ    จรูญ  บุญศิริ       ประธานกรรมการ 

                                                      (นายจรูญ  บุญศิริ) 
 
 

   ลงชือ่    นรินทร  เองฉวน        กรรมการ                  ลงชื่อ  มาลี  หลําหลง     กรรมการ 
            (นายนรินทร  เองฉวน)                                      (นางสาวมาลี  หลําหลง) 
 
 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลวเม่ือวันท่ี      
 
 

    ลงชื่อ  สุวิทย  ทองชนะ        ผูตรวจรายงานการประชุม 

           (นายสุวิทย  ทองชนะ) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ลำดับที่
	เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมมีจำนวน  6  ท่าน  สมาชิกครบองค์ประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

